



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564

เรื่อง

1. คอลัมน์: สศก.ตีวเข้มเปิดอบรมศกอ.หลักสูตร9ฐานความรู้สร้างได้เกษตรกร
2. สศก. ตีวเข้ม เปิดอบรมปีที่ 2 ศกอ. ด้วยหลักสูตร 9 ฐานความรู้ สร้างได้ช...
3. สศก. ตีวเข้ม เปิดอบรมปีที่ 2 ศกอ. 9 หลักสูตรแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยียดดิน: มั่นเมืองกาญจน์
5. กทม.ลงนาม MOU 12 กระทรวง 1 หน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม...
6. นายกฯสัญญาพัฒนาชีวิตกลุ่มเปราะบาง
7. มาตรการห้ามเดินทางยุคโควิดดัน'ราคาอาหารโลก'พุ่งสูงสุด
8. 'ธรรมนัส'จัดดอกเบ็ญจุ่มกลุ่มกล้วยไม้
9. หนุนเกษตรกรเลี้ยง'จิ้งหรีด'ส่งขาย
10. รัฐบาลตีปีบข้าราชการชนะ

สื่อ

- แนวหน้า
มติชน
kaset1009.com
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: สศก.ตีวเข้มเปิดอบรมศกอ.หลักสูตร9ฐานความรู้สร้างได้ชเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 14554 หน้า : 8(บน)

สศก.ตีวเข้มเปิดอบรมศกอ. หลักสูตร9ฐานความรู้สร้างได้ชเกษตร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เป็นอาสาสมัครที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สศก. ซึ่งที่ผ่านมา สศก. ได้ผลักดัน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ ศกอ. มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ขยายผลองค์ความรู้ เปรียบเสมือนโค้ชทางการเกษตรไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ และผู้สนใจ ตลอดจนร่วมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านการผลิต การตลาด และสถานการณ์ด้านการเกษตรในพื้นที่ โดยร่วมขับเคลื่อนผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ ที่จัดตั้งโดยภาครัฐ หรือกลุ่มองค์กรประชาชน

ดังนั้น สศก. จึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้าน เศรษฐกิจการเกษตรต่างๆ อย่างรอบด้าน ทั้งแนวคิด ทฤษฎีในด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ตลอดจนเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะการใช้สารสนเทศ การเกษตรเพื่อการตัดสินใจ ตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับปี 2564 สศก. ได้จัดโครงการฝึกอบรมโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร : กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตที่สำคัญ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าบริการ (เช่น ร้านอาหาร สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า โรงแรม การค้าส่ง การค้าปลีก และการขนส่ง) ทำให้การจ้างงานที่มีแนวโน้มเล็กลงประกอบกิจการเลิกจ้างแรงงาน หรือลดจำนวนแรงงาน รวมถึงแรงงานที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จนเกิดปรากฏการณ์แรงงานคืนถิ่นกลับบ้านเกิด และมีผู้ว่างงาน ซึ่ง สศก. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมสำหรับเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น

โดยการจัดอบรมในปีนี้ สศก. ยังคงเน้นจัดฝึกอบรมให้แก่ ศกอ. และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ สศก. เพื่อให้มีองค์ความรู้ในด้านต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและรายงานข้อมูล การเข้าถึง Application “กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส” Application Farm D และ Application ราคาฟาร์ม ที่ช่วยคำนวณต้นทุนการผลิต ทราบแหล่งตลาดและราคา เพื่อการตัดสินใจในการลงทุนทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีการจัดอบรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ทั่วประเทศ จำนวน 36 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวมประมาณ 1,080 คน ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2564

ด้านนายพลเชษฐ์ ตรีโช รองเลขานุการ สศก. กล่าวเสริมว่า ในกรอบอบรมและสาธิตการเกษตรไทย ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี ได้เปิด



ฉันทานนท์ วรรณเขจร

อบรมแห่งแรกแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศพก. อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สศก. จะทยอยจัดการอบรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ทั่วประเทศ โดยจะมุ่งเน้นหลักสูตรที่ได้จากการถอดบทเรียนของศูนย์เรียนรู้หลัก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: สศก.ตีวงข้ามเปิดอบรมศกอ.หลักสูตร9ฐานความรู้สร้างได้เกษตรกร

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 14554 หน้า : 8(บน)

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย ๑ ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ฐานปรับพื้นฐานความรู้ด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2) ที่อยู่อาศัยและการจัดภูมิทัศน์รอบบ้านด้านการเกษตรให้น่าอยู่ 3) ฐานการปลูกพืชสวนครัว/พืชไร่ 4) ฐานประมงและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 5) ฐานปศุสัตว์ (สัตว์ปีก สัตว์ใหญ่ แปลงหญ้า) 6) ฐานการปลูกไม้ผล 7) ฐานการปลูกป่า และไม้เศรษฐกิจ 8) ฐานทำนา และ 9) ฐานสรุปทบทวน (ถอดองค์ความรู้) นอกจากนี้ ยังให้ผู้เข้าอบรมได้มีการจัดทำแผนธุรกิจและใช้ประโยชน์จาก Big Data ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ต่างๆ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของ ศกอ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นหลักในการตัดสินใจลงทุนทำการเกษตร ถ่ายทอด และเผยแพร่เป็นความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายแรงงานคืนถิ่น ผู้ว่างงาน และผู้สนใจอื่นๆ ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร ก้าวสู่การเป็น Smart Farmer ร่วมกันต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : สศก. ติวเข้ม เปิดอบรมปีที่ 2 สกอ. ด้วยหลักสูตร 9 ฐานความรู้ สร้างได้ข...

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 15698 หน้า : 12(ซ้าย)

สศก. ติวเข้ม เปิดอบรมปีที่ 2 สกอ. ด้วยหลักสูตร 9 ฐานความรู้ สร้างได้ขทางทางการเกษตรสู่เกษตรกรและผู้สนใจ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เป็นอาสาสมัครที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สศก. ซึ่งที่ผ่านมา สศก. ได้ผลักดัน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ ศกอ. มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ขยายผลองค์ความรู้ เตรียมเสมือนโค้ชทางการเกษตรไปยังเกษตรกรรายอื่น ๆ และผู้สนใจ ตลอดจนร่วมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านการผลิต การตลาด และสถานการณ์ด้านการเกษตรในพื้นที่ โดยร่วมขับเคลื่อนผ่านศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์ปฏิบัติการอื่น ๆ ที่จัดตั้งโดยภาครัฐ หรือกลุ่มองค์กรประชาชน ดังนั้น ศกอ. จึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจการเกษตรต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ทั้งแนวคิด ทฤษฎี ในด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ตลอดจนเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้สารสนเทศการเกษตรเพื่อการตัดสินใจ ตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับปี 2564 สศก. ได้จัดโครงการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร : กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตที่สำคัญ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าบริการ ส่วนการจัดอบรมในปีนี้ สศก. ยังคงเน้นจัดฝึกอบรมให้แก่ ศกอ. และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ สศก. เพื่อให้มีองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและรายงานข้อมูล การเข้าถึง Application “กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกร มีโอกาส” Application Farm D



และ Application ราคาฟาร์ม ที่ช่วยคำนวณต้นทุนการผลิต ทรายแหล่งตลาดและราคา เพื่อการตัดสินใจในการลงทุนทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีการจัดอบรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ทั่วประเทศ จำนวน 36 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวมประมาณ

1,080 คน ตั้งแต่กุมภาพันธ์ – กันยายน 2564

ด้านนายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า ในการอบรมและสาธิตการเกษตรไทย ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี ได้เปิดอบรมแห่งแรกแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศพก. อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สศก. จะทยอยจัดการอบรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ทั่วประเทศ โดยจะมุ่งเน้นหลักสูตรที่ได้จากการถอดบทเรียนของศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 9 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ฐานปรับพื้นฐานความรู้ด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2) ที่อยู่อาศัยและการจัดภูมิทัศน์รอบบ้านด้านการเกษตรให้เก๋อยู่ 3) ฐานการปลูกพืชสวนครัว/พืชไร่ 4) ฐานประมงและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 5) ฐานปศุสัตว์ (สัตว์ปีก สัตว์ใหญ่ แปลงหญ้า) 6) ฐานการปลูกไม้ผล 7) ฐานการปลูกป่า และไม้เศรษฐกิจ 8) ฐานทำนา และ 9) ฐานสรุปบทเรียน (ถอดองค์ความรู้) นอกจากนี้ ยังให้ผู้อบรมได้มีการจัดทำแผนธุรกิจและใช้ประโยชน์จาก Big Data ควบคู่ไปด้วย

ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร) เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรดำเนินงานของ สศก. ซึ่งได้มาจาก สศก. ได้ผลักดัน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของ สศก. มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสาขาทางด้านวิชาการเชิงบริหาร วิชาการเชิงวิชาการ ช่างกลของศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ และด้านอื่นๆ และจัดให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดยเน้นเรื่องความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงของ สศก. หรือศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ ที่ต้องโดยภาครัฐ หรือกลุ่มองค์กรประชาชน เช่น สศก. จึงจำเป็นต้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของ สศก. อย่างรอบด้าน ทั้งแนวคิด ทฤษฎีในการปฏิบัติ การตลาด และการบริหารจัดการ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ทางการเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะการใช้สารสนเทศการเกษตรเพื่อการผลิตสินค้า ตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 2564 สศก. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสินค้าเกษตร สศก. กรมส่งเสริมการเกษตร สาคัดการเกษตรในสมัยที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2 แล้ว โดยมี 2563 ที่ผ่านมา โดยผู้เข้ารับการอบรมและบรรณาธิการของ สศก. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดยเน้นเรื่องความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงของ สศก. หรือศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ ที่ต้องโดยภาครัฐ หรือกลุ่มองค์กรประชาชน เช่น สศก. จึงจำเป็นต้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของ สศก. อย่างรอบด้าน ทั้งแนวคิด ทฤษฎีในการปฏิบัติ การตลาด และการบริหารจัดการ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ทางการเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะการใช้สารสนเทศการเกษตรเพื่อการผลิตสินค้า ตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับปี 2564 สศก. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสินค้าเกษตร สศก. กรมส่งเสริมการเกษตร สาคัดการเกษตรในสมัยที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2 แล้ว โดยมี 2563 ที่ผ่านมา โดยผู้เข้ารับการอบรมและบรรณาธิการของ สศก. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดยเน้นเรื่องความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงของ สศก. หรือศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ ที่ต้องโดยภาครัฐ หรือกลุ่มองค์กรประชาชน เช่น สศก. จึงจำเป็นต้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของ สศก. อย่างรอบด้าน ทั้งแนวคิด ทฤษฎีในการปฏิบัติ การตลาด และการบริหารจัดการ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ทางการเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะการใช้สารสนเทศการเกษตรเพื่อการผลิตสินค้า ตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สศก. กรมส่งเสริมการเกษตร สาคัดการเกษตรในสมัยที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2 แล้ว โดยมี 2563 ที่ผ่านมา โดยผู้เข้ารับการอบรมและบรรณาธิการของ สศก. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดยเน้นเรื่องความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงของ สศก. หรือศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ ที่ต้องโดยภาครัฐ หรือกลุ่มองค์กรประชาชน เช่น สศก. จึงจำเป็นต้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของ สศก. อย่างรอบด้าน ทั้งแนวคิด ทฤษฎีในการปฏิบัติ การตลาด และการบริหารจัดการ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ทางการเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะการใช้สารสนเทศการเกษตรเพื่อการผลิตสินค้า ตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



คำสั่งซื้อของประเทศจีน



แต่อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต ได้สร้างความเสียหายประมาณ 879 ไร่ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งจังหวัด โดยพบ

การระบาดมากที่สุดในพื้นที่ อ.บ่อพลอย และเลขาวิญ

หากพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังควรทำลายทิ้งเท่านั้น เพราะอาจจะทำให้ระบาดรุนแรงและควบคุมยาก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต และที่สำคัญอาจสร้างความเสียหายต่อภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดได้ เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของกาญจนบุรี

และหากต้องการกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างถาวรเกษตรกรต้องมีการคัดเลือกพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากต้นที่สะอาดปราศจากโรค จากแปลงที่ไม่เคยเป็นโรค และงดซื้อหรือขายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่ไม่รู้จักหรือจากแหล่งที่เกิดโรครบาด เพราะอาจจะทำให้โรครบาดกลับมาอีกและทำให้พันธุ์มันสำปะหลังในพื้นที่ขาดแคลนได้.

ส-ล-ต

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) ติดตามสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังโรงงานจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งผลิตสำคัญอันดับ 4 ของประเทศคาดว่าปีนี้มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 508,565 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 11,188 ไร่ หรือร้อยละ 2.25

เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกอ้อยมาปลูกมันสำปะหลัง โรงงานแทนเพราะสถานการณ์ภัยแล้งและราคาของอ้อยที่ลดลงเมื่อช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ทำให้มีผลผลิตมันสำปะหลังโรงงานรวม 1,736,241 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 92,428 ตัน หรือร้อยละ 5.62 ส่วนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ไร่ละ 3,414 ตัน เพิ่มขึ้นไร่ละ 109 ตัน หรือร้อยละ 3.30

ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและเกษตรกรหมั่นดูแลรักษาแปลงมันสำปะหลังดี

โดยราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย กก.ละ 2.01 บาท ก่อนช่วงใกล้เคียงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการรับซื้อมันสำปะหลังของโรงงานเพิ่มขึ้นตาม

กทม.ลงนาม MOU 12 กระทรวง 1 หน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางครัวเรือน



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงกลาโหม (กท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนาม นายจิต รัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้

ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนและระดับประเทศ ที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี (พ.ศ 2514-2568)

ในส่วนกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตความร่วมมือในการสนับสนุนด้านการรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การจัดการศึกษา รวมถึงการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ให้กับครอบครัวที่มีความยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนเร่ร่อน และผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ให้มีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักมหานครแห่งโอกาสของทุกคน

นายกฯสัญญาพัฒนาชีวิตกลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักนายกฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร โดยมีนายจตุ โกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. กล่าวรายงานถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งว่า รัฐบาลตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะ

บาง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งได้มีการบริหารงานและจัดการมาอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด รัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ อาทิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการเราชนะ ทั้งหมดคือประเทศไทยทั้ง 67 ล้านคนคือครอบครัวเดียวกันที่จะร่วมกันดูแลกัน

“ผมยินดีที่จะทำทุกอย่างให้กับท่าน และนี่คือคำสัญญาของผมว่าผมจะทำให้ดีที่สุดในชีวิตความสามารถที่ผมมีอยู่ และผมมีกำลังใจที่จะทำความดีเพื่อคนอื่น เพื่อประเทศไทย มันต้องสำเร็จ ถ้ามันไม่สำเร็จผมก็ต้องรับผิดชอบ แต่ก็ดูซิว่าเป็นธรรมกับผมหรือไม่ แล้วผมทำอะไรมากน้อยเพียงใด ขอขอบคุณทุกคนและขอให้ทุกคนเฝ้ามองสิ่งดีๆ ที่เรากำลังทำให้ประชาชน ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจมีความสุขและความเจริญไปด้วยกัน” นายกฯกล่าว



มาตรการห้ามเดินทางยุคโควิด
ดัน'ราคาอาหารโลก'พุ่งสูงสุด
> 16

มาตรการห้ามเดินทางยุคโควิด ดัน'ราคาอาหารโลก'พุ่งสูงสุด

กรุงเทพธุรกิจ ● มาตรการคุมเข้มในรูปแบบต่างๆ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ต้นตอโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการห้ามเดินทางจุดชนวนให้ราคาอาหารทั่วโลกปรับตัวขึ้นเนื่องจากข้อห้ามด้านการเดินทางทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร ส่งผลให้ดัชนีราคาอาหารสำคัญๆ พุ่งสูงสุด

ราคาอาหารทั่วโลกกำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น เพราะการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้แรงงานในภาคการเกษตรในฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลจากประเทศหนึ่งเข้าไปค้าแรงงานในอีกประเทศหนึ่งไม่ได้ โดยการจ้างงานในภาคการเกษตรในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.ปี 2563 ลดลง 5.4% ถือเป็นปีปรับตัวลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสองปัจจัยนี้ดันให้ดัชนีราคาอาหารโลกทะยานสูงสุดในรอบ 6 ปี

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(เอฟเอโอ) ระบุว่า ดัชนีราคาอาหารโลกเดือนม.ค. อยู่ที่ 113.3 เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.ปี 2557 เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 โดยราคาเมล็ดพันธุ์พืชปรับตัวขึ้น 24% ระดับสูงสุดในรอบ 6 ปี 8 เดือน ส่วนราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้น 8% และราคาผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้น 7%

หนึ่งในหลายปัจจัยที่ดันราคาอาหารโลกทะยานคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึง การที่ฝนตกหนักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการเกิดสภาพอากาศแห้งแล้ง



ในอเมริกาใต้ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตด้านการเกษตร ส่วนการระบาดของโรคโควิด-19 ก็เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายของแรงงานอพยพที่ต้องการเข้าไปรับจ้างในภาคการเกษตรในต่างประเทศ

ข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ไอแอลโอ) และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ(โออีซีดี) ระบุว่าแรงงานต่างชาติในภาคการเกษตรมีประมาณ 17 ล้านคน มากกว่าจำนวนประชากรในภาคการเกษตรภายในประเทศในประเทศกัวเทมาลาที่มีอยู่ 13 ล้านคน

แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทำให้การจ้างงานในภาคการเกษตรลดลง 490,000 ตำแหน่งในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้วในญี่ปุ่น สหรัฐ และยุโรป ซึ่งตัวเลขนี้มากกว่าตัวเลขที่ลดลงในอุตสาหกรรมการผลิตที่ 3.4% และอุตสาหกรรมบริการซึ่งลดลง 4%

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ระบุว่า ใน

ฝรั่งเศส ประมาณ 80% ของแรงงานในภาคการเกษตรเป็นแรงงานอพยพ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงและนับจนถึงปลายเดือนม.ค.ที่ผ่านมา มี 101 ประเทศที่ยังคงห้ามต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ ทำให้บรรดาเกษตรกรไม่สามารถเข้าทำงานต่างชาดให้เข้าไปทำงานที่ฟาร์มของตนเองได้

ขณะที่รายงานว่าด้วยอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวโพดในตลาดโลกสำหรับปีการตลาด 2563/2564 อยู่ที่ 1,134.05 ล้านตัน ปรับลดลงประมาณ 4.4% จากคาดการณ์ล่าสุดเมื่อเดือนพ.ค.ปีที่แล้ว

นอกจากนี้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นยังเพิ่มแรงกดดันให้ราคาอาหารโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยสถิติจากศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ(ไอทีซี) ระบุว่า การค้าในผลิตภัณฑ์อาหารมีมูลค่า 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 50% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ขณะที่การเติบโตของประชากรในประเทศ

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: การเงิน-ลงทุน/-

วันที่: พุธที่ 4 มีนาคม 2564

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11807

หน้า: 20(บนซ้าย), 16

Col.Inch: 59.85

Ad Value: 95,760

PRValue (x3): 287,280

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: มาตรการห้ามเดินทางยุคโควิดดัน'ราคาอาหารโลก'พุ่งสูงสุด

เศรษฐกิจเกิดใหม่ทำให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น และหนึ่งในนั้นคือจีนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าเกษตรรายใหญ่ในตลาดโลก

นอกจากนี้ ประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าก็พึ่งพาการนำเข้าอาหารมากขึ้นเพราะผลพวงของกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้สถานการณ์ราคาอาหารทะยานมากขึ้นโดยมูลค่านำเข้าสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารในญี่ปุ่น สหรัฐและยุโรปเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าในปี 2560 เมื่อเทียบกับตัวเลขในปี 2544

ส่วนข้อมูลจากไอแอลโอ ระบุว่าในบรรดา 68 ประเทศราคาอาหารสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อโดยรวมใน 62 ประเทศในเดือนมิ.ย.ปี 2563 ถือเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาและขณะที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวเพราะอานิสงส์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ แต่การที่ราคาอาหารทะยานขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกไม่เป็นผล

'ธรรมนัส' จีลดดอกเบี้ยยืมกลุ่มกล้วยไม้

กรุงเทพธุรกิจ ● “ธรรมนัส” เร่งลด ดอกเบี้ยยืมกลุ่มกล้วยไม้ หลังโควิดระบาด รายได้ไม่สมดุลต้นทุนรายจ่ายหมื่นบาท ต่อไร่ต่อเดือน ส่งผลให้เกษตรกรยอม ยกเลิกกิจการ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผย ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครปฐม พร้อมรับฟังปัญหาสหกรณ์ประกอบ การกล้วยไม้ไทยว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลง อย่างมาก ขณะที่รายจ่ายมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี กำจัดวัชพืช ค่าน้ำ ค่าไฟ

เกษตรกรจำเป็นต้องดูแลรักษาต้น กล้วยไม้ให้แข็งแรงมีคุณภาพอยู่เสมอ

โดยต้องใช้ต้นทุนเฉลี่ย 1 หมื่นบาทต่อไร่ ต่อเดือน แต่เนื่องจากรายได้ไม่สมดุลกับ รายจ่าย ทำให้เกษตรกรหลายรายต้อง ปล่อยสวนให้ร้างหรือรื้อถอนสวนยกเลิก กิจการไปเป็นจำนวนมาก

การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องนั้น จะขยายตลาด ภายในและต่างประเทศ มีมาตรการ ด้านการเงิน เช่น การลดดอกเบี้ยของ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำรวจข้อมูล เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อม วางแผนจัดงานกล้วยไม้เป็นงานประจำปี ของ จ.นครปฐม และวางแผนจัดงาน

กล้วยไม้สัญจร กระจายทั่วทุกภาคของ ประเทศไทย

พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่าย สินค้าทางออนไลน์ มีการสร้างแพลตฟอร์ม ตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับ ราชดำเนินในการออกแบบรูปแบบกล่องบรรจุ ให้เหมาะสมกับกล้วยไม้ และลดราคาค่าขนส่ง ให้กับเกษตรกรและผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า กล้วยไม้

ทั้งนี้ จ.นครปฐม มีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ มากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะกล้วยไม้ สกุลหวายในปี 2563 มีพื้นที่ทั้งหมด 11,572.96 ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ 652 ครัวเรือน มีผลผลิตรวม 15,414 ตัน คิดเป็นมูลค่า 712 ล้านบาทต่อปี

หุ่นเกษตรกรเลี้ยง'จิ้งหรีด'ส่งขาย



นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดชุดิกาญจน์ ของ คุณชุดิกาญจน์ เจื้อยแจ้ว ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ จิ้งหรีดท่าซัย-ศรีสีชนาลัย ต.ท่าซัย อ.ศรีสีชนาลัย จ.สุโขทัย ว่า เป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานสากล ด้านสุขอนามัยและการแปรรูปที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดในประเทศไทย และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าต่างประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก 36 ราย เลี้ยงจิ้งหรีดในระบบโรงเรือนทั้งแบบปิดและแบบเปิด แปลงใหญ่ ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับ ฟาร์มจิ้งหรีด (มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด GAP) ปัจจุบันส่งออกตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐ เม็กซิโก สวิตเซอร์แลนด์ กลุ่มอื่นๆ ฯลฯ รูปแบบส่งโปรตีนจากจิ้งหรีด 100% นำไปทำพาสต้า

ส่วนลูกค้าในประเทศจะเน้นจำหน่ายออนไลน์ ทั้งปลีก-ส่ง ทั้งส่งโปรตีนจากจิ้งหรีด 100% ซึ่งนำไปเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ จิ้งหรีดอบกรอบปรุงรส ข้าวเกรียบ ลูกก๊ี้ และน้ำพริก มีรายได้ต่อเดือน ประมาณ 1.6 ล้านบาท หรือประมาณ 19.2 ล้านบาท

ต่อปี ซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะเน้นเลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์สะดังเป็นหลัก ซึ่งแต่ละเดือนแม่ผลิตได้นับสิบตัน แต่ก็ไม่เพียงพอความต้องการของตลาด โดยเฉพาะส่งโปรตีนจากจิ้งหรีดซึ่งส่งออก 90% มีจำหน่ายภายในประเทศเพียง 10% เท่านั้น

“จิ้งหรีดเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการของต่างประเทศมาก ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อส่งออก สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพราะใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้น และใช้พื้นที่น้อย ไร่ก็ตามแม่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าส่งออกสูง แต่ยังไม่ประสบกับปัญหาด้านทุนอาหารที่แพง ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เข้ามาดูแลคัดค้านสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุน และให้มีคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และจะเดินหน้าส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ หันมาเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมในช่วงหน้าแล้ง ในรูปแบบฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนในการเลี้ยงสัตว์ปลอดจากโรค และได้สินค้าที่ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค”.

รัฐบาลตีปีกข้าราชการชนะ

ทำเนียบฯ ● “บิ๊กตู่” ลั่นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เช่นลงนามหลักประกันพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง พร้อมตั้งศูนย์จัดความยากจนในชนบท ขณะที่ “วิษณุ” ตีปีกปรับลูกนายกราชการชนะ รอลุ้นไฟเขียวจาก 4 หน่วยงาน

เมื่อวันพุธ ที่ตึกกักตักดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร โดยมีนายจตุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวงการพัฒนาฯ กล่าวรายงานถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต่อคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมงาน

โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนยากจนและกลุ่มเปราะบาง เพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆ ออกมา วันนี้เราคือทีมประเทศไทย ไม่มีศึกใดที่เราเอาชนะไม่ได้ ถ้าเรา

ร่วมมือกัน ร่วมพลังความรัก ความสามัคคี ทุกอย่างแก้ได้ทั้งหมด ฝากให้ทุกกระทรวงหน่วยงานดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทุกอย่างจะค่อยๆ เดินหน้าไป อาจช้าบ้างเร็วบ้าง มีปัญหาอยู่บ้าง ทุกอย่างต้องมีปัญหาในสิ่งที่ไม่เคยทำ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ฟังนี้เราต้องหาอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง รวมถึงการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่วันนี้เพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งรัฐบาลพร้อมเต็มที่ในการดูแลเรื่องสุขภาพ โดยได้มีการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ซึ่งจะบูรณาการการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ วันนี้ตนพูดข้อเท็จจริงทุกเรื่องเป็นอย่างไร ทำไม่รัฐบาลทำอย่างนี้ ทำไม่ถึงทำอย่างนั้น ไม่ทำอย่างนั้น ถ้าทำแบบนี้ทั้งหมดก็ไม่สำเร็จซักเรื่อง

“ขอเน้นย้ำทุกหน่วยงานขอให้ชี้แจงประชาชนให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราให้เขาไปแล้ว นั่นคือสิทธิ์ของท่านตามรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลต้องดูแล แต่เขาต้องรักษาสีตี่ของเขาด้วยตัวเอง หรือให้ญาติพี่น้องทำแทนให้ ไม่อย่างนั้นก็วุ่นไปหมด รัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังไปลดเงินตรงนี้เลย ถ้าท่านยังมีสิทธิ์อยู่ ทุกคนมีสิทธิ์ตรวจไตที่ยังเป็นคนไทยอยู่” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

วันเดียวกัน นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการเยียวยาข้าราชการว่า ในคณะรัฐมนตรีไม่เคยคุยกันเรื่องดังกล่าว ต้องไปถามกระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ ที่ผ่านมาเป็นเพียงดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ได้มอบนโยบายให้ไปช่วยดูให้ด้วย ซึ่งเวลาดำเนินการกระทรวงการคลัง สภาพัฒน์ สำนักงานงบประมาณ สำนักงานข้าราชการพลเรือนต้องไปร่วมกันพิจารณาในรายละเอียด ซึ่งขณะนี้ต้องไปดูที่จำนวนคนและจำนวนงบประมาณ รวมถึงวิธีการ ส่วนจะออกมาเป็นข้าราชการชนะหรือไม่ก็แล้วแต่.